



องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60 ประจำเดือนมีนาคม 2564

งานประชาสัมพันธ์ โทร 054-532485-8 ต่อ 106 โทรสาร 054-511621

www.facebook.com/phraepaophræ เว็บไซต์ www.phraepao.go.th

ติดตามผังรายการ อบจ.แพร่ พบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น. - 07.00 น. (สวท.แพร่ Fm 91.0 MHz)



อบจ.แพร่ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2564 โดยมี สมาชิกสภา อบจ.แพร่ ผู้บริหาร และข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 46 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องเชียงรุ่ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย ทั้งนี้ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ Chiangrai Clinic Center 1131 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ และการก่อสร้างฝายกันลำน้ำกก และวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการถ้ำหลวง ชุมนางนอน

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.น่าน และ อบจ.เชียงราย



วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นางทัศนชา สามัคคีนิชย์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ กวยปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งนำโดย นายรชฏ อึ้งอภิสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชนเกี่ยวกับการนำสารสนเทศของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และการสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3



วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยการศึกษา ดูงานครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด เพื่อนำไปเป็น ข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลเพื่อบริหารและพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป

อบจ.แพร่ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำเดือนมีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ในพื้นที่เขตจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 28 ราย โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามสมควรแก่กรณี คือการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามระเบียบ ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โทร 054-532485-8 ต่อ 117



งานโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.แพร่

ประจำเดือนมีนาคม 2564



โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น สาย หมู่ที่ 2 บ้านผาราง ตำบลทุ่งศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องเข็ม อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย พร ถ. 1-0009 บ้านแม่ยางโทน - บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

โครงการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่



อบจ.แพร่ ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านมณีวรรณ ตำบลป่าแม่ต เชื่อมตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย พร ถ. 1-0003 บ้านลูนีเกตุ - บ้านหนุ่นใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านผาราง ตำบลทุ่งศรี, ตำบลร่องเข็ม เชื่อมตำบลน้ำเลา อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่



โครงการสร้างฝายดินซีเมนต์ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่



โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสาย พร ถ. 1-0010 บ้านไผ่โทน - บ้านน้ำพุสูง อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่



การประชุมชี้แจงโครงการการบริหาร พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการบริหารพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.รอยบุญ รัตมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน และนายช่างโยธา ทั้ง 22 ตำบล ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่



โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน

ณ โรงเรียนบ้านย่างยาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่



วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางธนินจิตรา สุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่, นางกิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภา และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านย่างยาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ถานะจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน



การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564



วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่



โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการ

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่ ในการทำความสะอาดครั้งนี้ ได้นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นทำความสะอาดชะล้างฝุ่นละอององค์พระธาตุ หลังคาอุโบสถ ลานวัด ขัดล้างห้องน้ำ ห้องสุขา ทำความสะอาดศาลา หอพิพิธภัณฑ และอาณาบริเวณศาสนสถาน

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564



วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ภาษีและค่าธรรมเนียมเนียม อบจ. จัดเก็บเอง

 <p>ภาษี ยาสูบ</p> <p>อัตราการจัดเก็บ</p> <p>9.30 สตางค์ ต่อมวน</p>	 <p>ค่าธรรมเนียม จากผู้เข้าพัก โรงแรม</p> <p>อัตราการจัดเก็บ</p> <p>ร้อยละ 3 ของผู้เข้าพัก</p>	 <p>ภาษี น้ำมัน</p> <p>อัตราการจัดเก็บ</p> <p>5.01 สตางค์ ต่อลิตร</p>
--	--	--

อบจ.แพร่ ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.แพร่

ประเภท ภาษีน้ำมัน และยาสูบ

ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ประเภท ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม

ยื่นแบบและชำระภาษี ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

สามารถยื่นแบบ และชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 054-532485 - 8 ต่อ 114 - 116



องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ไปรษณีย์แพร่

CONTACT US

มาเป็นเพื่อนกับ อบจ.แพร่ กันเถอะ



- FACEBOOK
- TWITTER
- INSTAGRAM
- LINE
- YOUTUBE